

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๐๘/๑๗๕



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สคค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๕462/66

13 ม.ค. 2566 เวลา 16.30 น.



เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๒๘๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. .... ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของการออกกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งที่มีอยู่ในทะเบียนเกษตรกรและนอกทะเบียนเกษตรกรให้มีชุดข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการวางแผน ใฝ่ระวัง ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในภาคเกษตร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อเสนอแนะให้ปรับถ้อยคำในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. .... ข้อ ๒ ควรปรับบทนิยามคำว่าเกษตรกรเป็น “การเกษตร” หมายความว่า การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำการประมงและการทำนาเกลือสมุทร

๒. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ สารสำคัญของร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. .... ควรปรับถ้อยคำในคอลัมน์ที่ ๒ วัตถุประสงค์เป็น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยนับรวมการนับจดข้อมูลผู้ทำประมงน้ำจืด ประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนำมาจัดทำข้อมูลสถิติการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ย่อย เพื่อให้มีข้อมูลสถิติการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อความต้องใช้และทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.๐ ๒๒๘๐ ๓๙๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : legal@opsmoac.go.th